

ปิดเทอมใหญ่ ไปซัมเมอร์นิวซีแลนด์ เรียนอย่างสนุก รู้ผ่านเล่นเกมกิจกรรม



ปิดเทอมใหญ่ ไปซัมเมอร์นิวซีแลนด์

เรียนอย่างสนุก รู้ผ่านเล่นเกมกิจกรรม

ใกล้ปิดเทอมใหญ่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายต่างกำลังมองหาสถานที่ให้ลูกๆ ได้พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ฝึกฝนการใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมส่งเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของเด็กๆ ให้พัฒนาไปอีกระดับ

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) จึงร่วมกับ บัตรเครดิต เคทีซี และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) นำตัวแทนแนะแนวการศึกษานิวซีแลนด์ชั้นนำ 9 สถาบัน จัดกิจกรรม “Summer New Zealand Endless Fun & Learn” โดยมี นายเจมส์ แอนเดอร์เซน อุปทูตจากสถานทูตนิวซีแลนด์ เป็นประธานเปิดงาน มีน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม 2 “เคทีซี ป๊อป” ชั้น B1 อาคาร UBC2 ถนนสุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

นายเจมส์ แอนเดอร์เซน กล่าวว่า นิวซีแลนด์ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทำจริง รู้จริง เนื่องจากรัฐบาลนิวซีแลนด์มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเรียน และดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติตลอดระยะเวลาการเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ แม้ว่าจะเป็นการเรียนในระยะสั้น คุณก็จะได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก พร้อมสร้างมิตรภาพใหม่ๆ กับเพื่อนต่างชาติ และจะได้รับการฝึกวิธีการคิดใหม่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบนิวซีแลนด์ เช่น ฝึกวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยน้องๆ จะเข้าใจในศักยภาพและความสามารถของตัวเอง ว่าเรามีทักษะอะไรเป็นพิเศษ สามารถเลือกวางแผนในอนาคตให้กับตัวเองได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพนอกจากการเรียนการสอนแล้ว เรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ และสัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มากมาย สนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ เช่น การพายเรือเจ็ท ล่องแก่ง เดินป่า สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามได้อย่างเพลิดเพลิน

ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการทำ Lunch Box ง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่ออยู่ที่นิวซีแลนด์ด้วย พร้อมกันนี้ยังมีการแชร์ประสบการณ์จาก 2 สาวสุดยอดเซฟเวียทีน น้องลูกจรรย์-น.ส.บุญยวีร์ ภาคย์วิศาล จากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ และน้องพริมา-น.ส.พริมา ณ ป้อมเพ็ชร จากโรงเรียนราชินีบนที่ไปเปิดประสบการณ์เรียน

ทำอาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ เล่าว่า สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความประทับใจ ที่ได้ไปร่วมเรียนทำอาหาร และไปดูสวนผลไม้ ปลูกแอปเปิ้ล ดูแหล่งผลิตอาหารต่างๆ การเรียนของที่นี่แตกต่างจากที่บ้านเรา มากๆ คือเค้าจะให้เราคิดได้อย่างอิสระ ไม่ได้ทำตามแค่ว่าที่ครูสั่ง แต่จะมีการทำนอกรอบ ถ้ามีอะไรผิดพลาด ก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่อิสระ เรียนเป็นคลาสเล็กๆ การเข้าถึงครูและนักเรียนมันก็ง่าย วิธีการสอนทำอาหารของเค้าคือ จะไม่ให้สูตรเรามาตั้งแต่แรก แต่จะให้ไปลองผิดลองถูกทำดูก่อน แล้วค่อยบอก และแนะนำทีหลังว่าต้องทำยังไง ที่สำคัญคือเราได้ไปทำงานในร้านอาหารจริงๆ ด้วยซึ่งกดดัน และตื่นเต้นมากๆ แต่เราก็สนุกมากๆ เช่นกันค่ะ ซึ่งจากการที่เราได้ไปนิวซีแลนด์ ก็เหมือนการได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ได้เที่ยวได้เห็นเมืองที่แตกต่าง ก็มีสวนช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องอนาคตของเราได้ง่ายขึ้น เรามองเห็นแนวทางของตัวเองชัดขึ้น

ด้าน ด.ญ.ชาร์เลท วาซิดา แฮเมเนา นักแสดงสาวน้อยมากความสามารถ จากโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก บอกว่า ที่ผ่านมาเรียนและทำงานก็แทบจะไม่ได้ไปเรียนพิเศษ หรือเรียนซัมเมอร์เพิ่มเติมเลย แต่ปิดเทอมหน้าตัดสินใจแล้วว่าจะจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ เพราะอยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเรา เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำเพื่อไปสอบ แต่หนูอยากเข้าใจ และทำเป็นจริงๆ เมื่อเราได้เรียนรู้จากการลงมือทำเราก็จะจำได้เอง และที่สำคัญหนูจะได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยที่ไม่มีพ่อกับแม่มาคอยทำทุกอย่างให้เรา รับผิดชอบตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงิน ไปโรงเรียนเอง เดินทางเอง ไปเที่ยวเอง ซักผ้าเอง และหัดทำอาหารง่ายๆ กินเอง

สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณบุษบา สุขขัติ และคุณชลิยาพันธ์ นุ่นสวัสดิ์ โทร. 02 718 3800